

## กำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 ของ Supermax ลดลงเหลือ 638.52 ล้านบาท



ที่มา : หนังสือพิมพ์ New Straits Times

กำไรสุทธิของ Supermax Corp Bhd สำหรับไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงเหลือ 638.52 ล้านบาท จาก 789.52 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ย (ASP) ของถุงมือที่ลดลง การแข่งขันในอุตสาหกรรมถุงมืออย่างทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก หลังจากที่มีผู้ผลิตรายเดิมและรายใหม่ขยายกำลังการผลิตจำนวนมากทั่วอุตสาหกรรม

รายรับสำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 คิดเป็นมูลค่า 14,500 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากความต้องการถุงมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาก็ดีก็แย่ต่อหุ้นลดลงเหลือ 24.60 เซนต์ จากเดิม 30.58 เซนต์ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผล 5 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 สายการผลิตในบล็อก B โรงงานที่ 12 ได้เสร็จสิ้นการก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 2,200 ล้านชิ้น นอกจากนี้ บริษัทกำลังสร้างโรงงานผลิตถุงมือ 5 แห่งพร้อมๆ กัน และมีกำหนดจะแล้วเสร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่เป็น 222,500 ล้านชิ้น ทำให้กำลัง

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ

การผลิตรวมของกลุ่มเป็น 484,200 ล้านชิ้น ด้วยเงินลงทุนทั้งหมด 13,900 ล้านริงกิต ในส่วนของธุรกิจคอนแทคเลนส์ บริษัทตั้งตารอการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัทกล่าวว่า แม้ราคาขายถूंมือทั่วโลกกำลังลดลง แต่ความต้องการถूंมือ และชุด PPE ยังคงมีความต้องการมาก คาดว่าอุปสงค์จะยังคงขยายตัวเกินปี 2564 โดยปัจจุบันหุ้นของ Supermax เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เป็น 1.82 ริงกิต โดยเกิดธุรกรรม 14.10 ล้านหุ้น

#### ความเห็นของ สคต.

จากสถานการณ์โควิด-19 ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นตัวบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีว่า การดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทำให้อุปสงค์ของถूंมือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน การขยายกำลังการผลิตหรือการเพิ่มของอุปทานโดยรวมก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการผลิตถूंมืออย่างจะต้องใช้น้ำอย่างสะดธรรมชาติเป็นวัตถุดิบซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออกสูง อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนำยางสด ควรพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสต็อก การขนส่ง และการทำตลาดล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ไทยเรามีอำนาจต่อรองในตลาดเพิ่มมากขึ้น

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ